
 
Fundur í skólaráði Grunnskóla Borgarfjarðar haldinn 31.janúar 2024 á Teams 
Mætt: 
Fulltrúar foreldra: Arnaldur Jón Gunnarsson, Jónína Svavarsdóttir og  Erna Guðný Jónsdóttir 
Fulltrúar kennara og starfsmanna: Lára Kristín Gísladóttir. Anna Sigríður Hauksdóttir og  Elísabet 
Halldórsdóttir komu ekki. 
Fulltrúar nemenda: Sesselja Narfadótti.  Jón Bjarni Guðmundsson kom ekki 
Ingibjörg Adda Konráðstóttir aðstoðarskólastjóri setti fundinn og stýrði honum 

1. Fjárhagsáætlun 2024 kynnt:  

Heildarrekstrarkostnaður skólans er áætlaður kr. 699.925.775 
Helstu kostnaðarliðir eru : 

 Laun og launatengd gjöld: 474.842.238 

 Vörukaup: 26.271.349 

 Þjónustukaup: 16.224.859 

 Skólaakstur : 98.874.783 

 Innri leiga og afnot: 82.599.481 

2. Niðurstöður Skólapúlsins frá í október 2023 kynntar og ræddar. 

3. Skólastarfið: 
o Innleiðing Réttindaskólans gengur vel Barnaþing haldið í nóvember á alþjóðlegum réttindadegi 

barna 
o Vinna við innleiðingu Leiðsagnarnáms fer vel af stað en sú vinna verður næstu tvo vetur líka 
o Mannabreytingar um áramót kynntar 
o Þemadagar nýafstaðnir og tókust mjög vel 
o Söngvarakeppnin var í gær og tóku 53 nemendur þátt 
o Reykjaferð framundan hjá 7.bekk í næstu viku 
o Skíðaferð með 7.-10 bekk framundan og fleiri fastir viðburðir s.s skauta og menningarferð 

4.og5.bekkja og svo hefst undirbúningur árshátíða auk alls hins fjölbreytta starfs sem fer fram 
daglega í skólanum. 

o Umræður um Varmalandsdeild, nú eru þar 34 nemendur frá Ukraínu af 54 heildar nemendafjölda
 

4. Önnur mál: 

Fulltrúi foreldra vildi að það kæmi fram að tómstundir á vegum UMFR séu til fyrirmyndar og væri gaman ef 
það væri tómstundabíll að Kleppjárnsreykjum svo fleiri hefðu möguleika á þátttöku í þeim. 

Fleira ekki rætt og fundi slitið. 
Ingibjörg Adda ritaði fundargerð. 


